



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ มท. ๕๐๕๗๗

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว๓๕๑๕

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ (วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘)

เรียน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีบัญชาให้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้สรุปข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จากการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปข้อสั่งการประจำสัปดาห์ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๒๓๐๖๒)๒



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัมรินทร์ กทม. ๑๐๒๐๐

๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปรายการประชุมหรือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ (วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘)

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๐๐๑๐๒ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรายการประชุมฯ ประจำวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีบัญชาให้จัดประชุมหรือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุม และได้เชิญกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมทุกสัปดาห์ นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้สรุปข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจากการประชุมหรือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปข้อสั่งการประจำสัปดาห์ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหรือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๕๙๐



ถึง จังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
อย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานการประชุม ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำสรุปข้อราชการของผู้บริหารระดับสูงจาก
การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดติดตามสรุป
การประชุมหารือข้อราชการดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุม
หารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย” พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องให้
กระทรวงมหาดไทยทราบ



สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทร. ๐๒ ๒๒๓ ๔๘๗๐ , ๕๐๕๗๗

สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
ประจำวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สรุปข่าวสารสำคัญจากศูนย์แก้ไขปัญหามันคงแบบบูรณาการ (ศมบ.)	<p><u>เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย (นายภานุ แยมศรี)</u></p> <p>๑. ข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม/ผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขปัญหามันคงแบบบูรณาการ (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในการประชุมสภากลาโหม เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘</p> <p>๑.๑ ให้ทุกหน่วยงาน/ทุกเหล่าทัพประชาสัมพันธ์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “ปั่นเพื่อแม่ BIKE FOR MOM” อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๑.๒ เน้นย้ำโรงพยาบาลทหารทุกแห่งปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขกรณีโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง(เมอร์ส) ห้ามปฏิเสธการรักษาโดยเด็ดขาด</p> <p>๑.๓ ให้ทุกเหล่าทัพสนับสนุนการปฏิบัติในการทวงคืนผืนป่าร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับมาตรการปราบปรามให้เน้นกลุ่มนายทุนที่บุกรุกป่าเป็นหลัก ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายกรมการปกครองเป็นผู้ดำเนินการ</p> <p>๑.๔ ให้ทุกเหล่าทัพที่มีหน่วยทหารตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกประชาชนในกรณีที่มีน้ำท่วมขัง</p> <p>๑.๕ ให้กองทัพอากาศพิจารณาเพิ่มการทำฝนหลวง และให้หน่วยทหารพัฒนาสนับสนุนการขุดเจาะบ่อบาดาล</p> <p>๑.๖ ศูนย์แก้ไขปัญหามันคงแบบบูรณาการได้ประชุมหารือร่วมกับตำรวจ กระทรวงมหาดไทย จังหวัดน่าน ร่อง ๔ จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด (จังหวัดภูเก็ตและกระบี่เต็มพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ.หัวหิน) และชลบุรี (บางแสนและเมืองพัทยา)) โดยมีมาตรการที่สำคัญ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- มาตรการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว- มาตรการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติของหน่วยงาน- มาตรการอำนวยความสะดวกและการให้บริการ- มาตรการปราบปรามอาชญากรรม- การประสานงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน <p>๒. สหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานเรื่องการค้าการร้ายประจำปี ๒๐๑๔ ซึ่งเป็นทรศนะของสหรัฐอเมริกาที่เสนอให้เห็นท่าที่ต่อการแก้ไขปัญหาค้าการร้ายในประเทศต่าง ๆ โดยสหรัฐอเมริกาให้ความเห็นว่าประเทศไทยมีความสำเร็จในการต่อต้านการค้าการร้าย และยังไม่พบความเชื่อมโยงของกลุ่ม IS กับกลุ่มก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ประเทศไทยยังคงเป็นแหล่งในการผลิตเอกสารปลอม เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นแหล่งฟอกเงินที่สำคัญของภูมิภาค</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๓. กลุ่ม IS เรียกร้องให้ปฏิบัติการโจมตีด้วยอาวุธในช่วงเดือนถือศีลอด กลุ่ม IS ในต่างประเทศเรียกร้องให้ใช้ช่วงเวลาในเดือนถือศีลอด ปฏิบัติการโจมตีด้วยอาวุธต่อกลุ่มชาวซีกะห์หรือรัฐบาลต่าง ๆ ที่ต่อต้าน IS เช่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ซาอุดีอาระเบีย หรือกลุ่มที่ข่มเหงชาวอิสลามในเขตประเทศต่าง ๆ</p> <p>๔. การขอให้ผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมายประมงฉบับใหม่ การเรียกร้องของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ขอให้ผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมายประมงฉบับใหม่ออกไปอีก ๒ เดือน ตามแนวทางการแก้ไข IUU Fishing ของประเทศไทย รวมทั้งให้หาแนวทางแก้ไขการออกอาชญาบัตรให้ถูกต้องกับเครื่องมือประมงและการให้ส่วนราชการที่ออกใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงให้เร่งแก้ไขให้ถูกต้องและทันเวลา โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) เป็นผู้ดำเนินการ</p> <p>๕. การจับกุมชาวบาห์เรนข้อหาครอบครองและจำหน่ายธนบัตรปลอมสกุลเงินวอนของเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้มีการจับกุมชาวบาห์เรนจำนวน ๔ คน ในประเทศไทย ข้อหาครอบครองและจำหน่ายธนบัตรปลอมสกุลเงินวอนของเกาหลีใต้เป็นธนบัตรใบละ ๕,๐๐๐ วอน จำนวน ๔๘ มัด รวมมูลค่า ๔๓ ล้านวอน</p> <p>๖. ความเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลและ คสช. ในห้วงเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๘ ในประเด็นต่าง ๆ เช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปัญหาภัยแล้ง ปัญหา ICAO ประกาศคงสถานะธงแดงของประเทศไทย การแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคเมอร์ส การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ การเสนอตั้งกาสิโนเสรี การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นต้น</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ให้ทุกจังหวัดสนับสนุนการปฏิบัติเพื่อคืนผืนป่าจากการถูกบุกรุกเพื่อทำสวนยาง โดยร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยหาข้อมูล/ข่าวในพื้นที่โดยเฉพาะที่ถูกบุกรุกโดยนายทุนและข้อมูลประชาชนที่ทำงานในพื้นที่สวนยาง</p> <p>๒. ให้กรุงเทพมหานคร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การไฟฟ้านครหลวงประสานการปฏิบัติกับทหารและตำรวจ ร่วมกันดำเนินการให้ทุกระบบ (การระบายน้ำ การแก้ไขการจราจร และการให้ความช่วยเหลือ) สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. ให้ทุกจังหวัดเน้นย้ำ/กำชับสาธารณสุขจังหวัดในการดูแล/เฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (เมอร์ส)</p> <p>๔. ให้สรุปมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวจากการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ให้ทุกจังหวัดทราบด้วย</p>	<p>ปค./ ทุกจังหวัด</p> <p>ปภ. /กฟน. / กทม.</p> <p>ทุกจังหวัด</p> <p>ศลน.มท.</p>
<p>ความก้าวหน้าการจัดตลาดสี่มุมเมืองของกรุงเทพมหานคร</p>	<p><u>กรุงเทพมหานคร (นางสาวปราณี สัตยประกอบ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว</u></p> <p>กรุงเทพมหานครได้จัดประชุมพิจารณาพื้นที่จัดตลาดสี่มุมเมืองของกรุงเทพมหานคร และเสนอให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบ กำหนดเบื้องต้นใน ๓ จุด ดังนี้</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๑. ตลาดถนนอุทยาน เขตทวีวัฒนา ซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างถนนพุทธมณฑลสาย ๓ และสาย ๔ ซึ่งที่ผ่านมามีการจัดถนนคนเดินแล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระยะทางในการจัดตลาด ๑ กิโลเมตร รองรับผู้เดินได้ ๒๗๐ บุช - กำหนดเปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐-๒๐.๐๐ น. - สินค้าที่จำหน่าย สินค้าทางการเกษตร อาหาร ผัก ผลไม้ และกล้วยไม้ <p>๒. ตลาดคุณกะลา เขตบางขุนเทียน ลักษณะเป็นตลาดน้ำ ใกล้ชายทะเล</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดเปิดเสาร์อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. - สินค้าที่จำหน่าย อาหารทะเล อาหารพื้นบ้าน - มีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมพายเรือ ชมทะเลกรุงเทพ <p>๓. ตลาดหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง เดิมเป็นตลาดเก่าแก่อายุมากกว่า ๑๐๐ ปี ซึ่งถูกเพลิงไหม้จนต้องหยุดดำเนินการ แต่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นตลาด</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดเปิดเสาร์อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. - สินค้าที่จำหน่าย สินค้าศิลปะ สินค้าชุมชน สินค้าทั่วไป - มีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวในด้านศิลปวัฒนธรรม วัด และวิถีชุมชน <p>การชี้จักรยานท่องเที่ยวชุมชนและธรรมชาติ</p> <p>๔. ตลาดแห่งที่ ๔ อยู่ระหว่างพิจารณาในพื้นที่เขตบางนา</p> <p>ทั้งนี้ การดำเนินงานตลาด ๔ มุมเมือง ได้ใช้รูปแบบ แนวทาง และเชื่อมโยงบูรณาการกับตลาดคลองผดุงกรุงเกษม พร้อมทั้งจะได้ประสานให้มีการนำสินค้ามาจำหน่ายในตลาด ๔ มุมเมืองด้วย</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>การดำเนินการตลาด ๔ มุมเมือง ให้กรุงเทพมหานครดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. พิจารณาการกำหนดพื้นที่การจัดตลาดให้ครอบคลุมทั้ง ๔ มุมเมือง โดยสามารถกำหนดได้มากกว่า ๔ แห่ง ทั้งนี้ ต้องเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการดำเนินงาน ๒. จัดทำข้อมูล/รายละเอียดการจัดตลาด ๔ มุมเมืองของกรุงเทพมหานคร เช่น เอกลักษณ์/ประวัติของพื้นที่ ตำแหน่งที่ตั้งของตลาดพร้อมแผนผัง วันเวลาเปิดปิด สินค้าที่จำหน่าย กิจกรรมเสริม เป็นต้น เพื่อสรุปเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายในสัปดาห์ถัดไป ๓. พิจารณาซื้อตลาด ๔ มุมเมืองของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนจดจำได้ ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน และให้มีความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้ประสานกระทรวงมหาดไทย (รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายจรินทร์ จักกะพาก)) 	กทม.
การจัดระเบียบสวนวชิรเบญจทัศน์ (สวนรถไฟ)	<p>กรุงเทพมหานคร (นางสาววีณา วงศ์สินธุ์เชาว์ ผู้อำนวยการสำนักงานสวนสาธารณะ</p> <p>การจัดระเบียบสวนวชิรเบญจทัศน์ (สวนรถไฟ) ในประเด็นเส้นทางการเดิน-วิ่ง และเส้นทางจักรยาน มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>๑. ระยะสั้น</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.๑ กำหนดเส้นทางเดินสำหรับเด็ก/คนชรา/เดินช้า ๆ ระยะทาง ๘๐๐ เมตร ๑.๒ เส้นทางสำหรับวิ่งและจักรยานระยะทาง ๓ กิโลเมตร มีการแบ่งช่องทางสำหรับวิ่งและช่องทางสำหรับจักรยาน โดยการตีเส้นและอุปกรณ์กันอย่างชัดเจน 	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๑.๓ กำหนดความเร็วของจักรยานไม่เกิน ๒๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยใช้เจ้าหน้าที่และเสียงตามสายในการแจ้งเตือนเป็นระยะ ๆ</p> <p>๑.๔ ปรับปรุงพื้นผิวเส้นทางโดยใช้แอสฟัลต์ โดยเริ่มเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘</p> <p>๒. ระยะยาว จัดทำเส้นทางจักรยานเฉพาะ โดยดำเนินการรอบสวนชั้นนอกระยะทาง ๓.๖ กิโลเมตร ใช้เวลาสำรวจประมาณ ๑ เดือน หากได้รับงบประมาณใช้เวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>เส้นทางการเดิน-วิ่ง และเส้นทางจักรยานในพื้นที่สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ให้กรุงเทพมหานครดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ระยะสั้น</p> <p>๑.๑ จัดระเบียบเส้นทางเดิน-วิ่งที่ใช้ร่วมกับจักรยานโดยให้มีการแบ่งช่องทางอย่างชัดเจนและมีอุปสรรคกันเพื่อความปลอดภัย</p> <p>๑.๒ ซ่อมแซม/ปรับปรุงเส้นทางที่มีอยู่ให้อยู่ในสภาพดี ปลอดภัย</p> <p>๑.๓ เร่งการปรับปรุง/ก่อสร้างห้องน้ำ พร้อมทั้งจัดเตรียมรถสุขาสำรอง</p> <p>๑.๔ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบว่ากรุงเทพมหานครมีแผนงาน/โครงการในการปรับปรุงเส้นทางเดิน-วิ่ง/เส้นทางจักรยาน การปรับปรุงห้องน้ำ รวมถึงแผนงาน/โครงการขยายเส้นทางเฉพาะจักรยานในบริเวณรอบสวนชั้นนอกระยะทาง</p> <p>๑.๕ ลงพื้นที่สำรวจร่วมกันกระทรวงมหาดไทย เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสม คุ่มค่า</p> <p>๒. ระยะยาว</p> <p>๒.๑ การดำเนินแผนงาน/โครงการขยายเส้นทางเฉพาะจักรยานในบริเวณรอบสวนชั้นนอกระยะทาง ขอให้ประสานการออกแบกับกรมโยธาธิการและผังเมือง</p> <p>๒.๒ การดำเนินการแผนงาน/โครงการขยายเส้นทางเฉพาะจักรยานในบริเวณรอบสวนชั้นนอกระยะทาง ขอให้ใช้ศักยภาพของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครในการดำเนินงาน</p> <p>๒.๓ พิจารณาแหล่งงบประมาณที่เหมาะสม และเมื่อได้รับงบประมาณแล้วขอให้ดำเนินการโดยเร็ว</p>	กทม.
<p>ความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ “ปั่นเพื่อแม่” หรือ</p>	<p>ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสฤษดิ์ วิฑูรย์)</p> <p>๑. การจัดพิธีเปิด/ปิด ให้จังหวัดดำเนินการให้เป็นไปตามที่ส่วนกลางกำหนด โดยให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องทั้งรูปแบบ/ระยะเวลา</p> <p>๒. น้ำดื่มพระราชทาน</p> <p>- กำหนดปล่อยขบวนรถน้ำดื่มพระราชทาน ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า</p> <p>- เสนอให้แจกจ่ายน้ำดื่มพระราชทานในพิธีปิดเพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมพิธีได้รับน้ำดื่มพระราชทานไปเพื่อมงคลแห่งชีวิต พร้อมทั้งให้มีการบันทึกภาพกิจกรรมเพื่อถวายเป็นรายงานการจัดกิจกรรม</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
BIKE FOR MOM”	<p>๓. ศูนย์อำนวยการและประสานงานของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานและตั้งคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก/ช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย</p> <p>๓.๑ ศูนย์อำนวยการและประสานงาน โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้อำนวยการศูนย์ มีหน้าที่อำนวยการ ประสานงาน แก้ไขปัญหา โดยนำข้อสั่งการของผู้อำนวยการศูนย์ไปประสานกับหน่วยงานในสังกัด จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานการดำเนินการจัดกิจกรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ</p> <p>๓.๒ คณะทำงานฝ่ายอำนวยการและพิธีการ โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (บ) (ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภิต) เป็นหัวหน้าคณะทำงาน มีหน้าที่ประสานงาน สนับสนุน แนะนำช่วยเหลือ ติดตามผลการประสานการดำเนินงานด้านอำนวยการและพิธีการระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พิจารณาสับสนุนงบประมาณหน่วยงาน/จังหวัด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>๓.๓ คณะทำงานฝ่ายลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและการจัดขบวนจักรยาน โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ม) (นายอภิรักษ์ ซื่อธานุวงศ์) เป็นหัวหน้าคณะทำงาน มีหน้าที่ ประสานงาน สนับสนุน ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ติดตามผลการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้คำแนะนำในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์ และประมวลผลการลงทะเบียนของทุกจังหวัดในภาพรวม</p> <p>๓.๔ คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ส) (นายไมตรี อินทุสุต) เป็นหัวหน้าคณะทำงาน มีหน้าที่สนับสนุน ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ติดตามผล การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ทั้งก่อนดำเนินการและระหว่างดำเนินการ</p> <p>๓.๕ คณะทำงานฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ถ) (นายจรินทร์ จักกะพาก) เป็นหัวหน้าคณะทำงาน มีหน้าที่ประสานงาน สนับสนุน ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ติดตามผล การจัดทำแผนรักษาความปลอดภัย พื้นที่ เส้นทางและบุคคล แผนเผชิญเหตุ แผนฉุกเฉินการควบคุมบังคับบัญชาการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งการอำนวยความสะดวกของเส้นทางจราจร ฯลฯ</p> <p>๔. การดูแลป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าจักรยานทุกชนิดสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ - ป้ายและธง ต้องติดตั้งให้มั่นคง จุดติดตั้งที่เหมาะสม/สมพระเกียรติ และหมั่นตรวจสอบไม่ให้เกิดหล่นกับพื้นหรือฉีกขาด โดยเฉพาะป้ายที่มีพระบรมฉายาลักษณ์ - การประดับธงในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติให้ใช้ได้ ๓ ธง เท่านั้นคือ ธงชาติ ธง สก. และธง มวก. <p>๕. การจัดขบวนและควบคุมขบวน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ลำดับและรูปแบบขบวนของจังหวัด ให้จัดเช่นเดียวกับส่วนกลาง โดยปรับให้มีความเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ ทั้งนี้ควรคำนึงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ 	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>- ให้มีการบันทึกและเก็บภาพของกิจกรรมทุกขั้นตอน และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ เพื่อสรุปภาพรวมรายงานต่อรัฐบาลและกองกิจการในพระองค์ ฯ</p> <p>๖. การแจกเสื้อและเข็มพระราชทาน จังหวัดแจกวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ พร้อมด้วยการกิจกรรมเสริมต่าง ๆ เช่น การตรวจสุขภาพคน และตรวจสภาพ/ซ่อมแซมจักรยาน เป็นต้น</p> <p><u>กรมโยธาธิการและผังเมือง (นายมลทล สูดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง)</u></p> <p>กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการออกแบบธง/ริ้วธงรูปแบบชาติตั้ง เพื่อใช้ติดตั้งบริเวณแนวเส้นทางปั่นจักรยานตลอดเส้นทางภารกิจกรม</p> <p><u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></p> <p>๑. ให้ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสฤกษ์ วิชาญ) จัดทำรายละเอียดงาน/ Checklist โดยจัดทำในรูปแบบ Timeline ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ</p> <p>๒. ขอให้แจ้งความคืบหน้า/แนวทางการปฏิบัติโดยละเอียดให้ทุกจังหวัดทราบเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันทุกจังหวัด</p> <p>๓. การลงทะเบียนของจังหวัดให้เป็นตามมาตรการและแนวทางที่ส่วนกลาง/กระทรวงมหาดไทยกำหนด</p> <p>๔. ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง พิจารณา/ศึกษาระเบียบว่าด้วยการประดับธง/ริ้วธง พร้อมรูปแบบในการประดับธง/ริ้วธงตามเส้นทางกิจกรรม BIKE FOR MOM พร้อมทั้งงบประมาณดำเนินการ</p> <p><u>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</u></p> <p>๑. ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหาแนวทางป้องกัน/แก้ไขการถูกแฮกเว็บไซต์ www.bikeformom2015.com</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมประจำจังหวัด ปฏิบัติงานประจำอยู่ที่ศูนย์ฯ เพื่อรับแจ้งเหตุ/ประสานงานการปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งตั้ง Line ประสานการปฏิบัติเฉพาะหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๓. ตรวจสอบงานที่ต้องดำเนินการ/รายละเอียดงาน Checklist โดยละเอียด และรายงานการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งตรวจตราการวางป้ายในพื้นที่ที่เหมาะสม/สมพระเกียรติ</p> <p>๔. กระทรวงมหาดไทยจะได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมให้แก่ทุกจังหวัดต่อไป</p>	<p>ผช.ปมท./ ยผ./กก.สป./ ศสส.สป.</p> <p>ผช.ปมท./ ศสส.สป./ กก.สป.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	<p><u>กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายสุภกิต โพธิ์ปกาศพันธ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)</u></p> <p>กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีแผนในการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่จังหวัดที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซากทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๗๓ บ่อ</p> <p><u>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายวัลลภ พริ้งพวงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ขณะนี้อยู่ระหว่างการซักซ้อมแจกจ่ายน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การแจกจ่ายเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ๒. ระบบประปาหมู่บ้าน ได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จัดสรรงบประมาณจากเงินสะสมเพื่อดำเนินการซ่อมแซมประปาหมู่บ้านที่เสียหายให้สามารถใช้งานได้ <p><u>การประปาส่วนภูมิภาค (นางรัตนา กิจวรรณ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค)</u></p> <p>มีพื้นที่ที่ต้องจ่ายน้ำเป็นเวลา จำนวน ๑๒ จุดบริการ เนื่องจากปริมาณน้ำดิบมีไม่เพียงพอ คาดว่าจะสามารถให้บริการได้ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ แต่ถ้าเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ฝนยังไม่ตกตามที่คาดการณ์ไว้จะเกิดปัญหา แนวการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น เช่น การขุดเจาะบ่อบาดาล การหาน้ำจากสถานที่ใกล้เคียง เป็นต้น</p> <p><u>การประปานครหลวง (นางสาวทรงศนีย์ ฤกษ์ศานติวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ)</u></p> <p>การประปานครหลวงซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ สามารถผลิตน้ำประปาให้บริการได้ ซึ่งมีการตรวจวัดค่าความเค็มทุกวัน พร้อมทั้งได้มีการประสานข้อมูลกับกรมชลประทานอย่างใกล้ชิด ซึ่งถ้าหากกรมชลประทานยังปล่อยน้ำอยู่ในระดับนี้จะสามารถดันน้ำทะเลได้ แต่หากน้ำที่ปล่อยมีปริมาณน้อยกว่านี้จะไม่สามารถดันน้ำทะเลได้ ดังนั้น หากมีน้ำเค็มหนุน การประปานครหลวงจะใช้น้ำจากแหล่งน้ำดิบเขื่อนแม่กลองซึ่งมีคุณภาพดีไม่มีปัญหาเรื่องความเค็มแต่อย่างใดในการผลิตน้ำประปาให้บริการ</p> <p><u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปรายละเอียดข้อมูลการแก้ไขปัญหาภัยแล้งกรณีน้ำอุปโภค บริโภค ในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งซ้ำซากและรายงานข้อมูลดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑.๑ ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปรายละเอียดข้อมูลการแก้ไขปัญหาอุปโภค บริโภค ในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซากทั้งหมด (ข้อมูลย้อนหลัง ๕ ปี) เช่น พื้นที่จังหวัด/อำเภอที่ได้ดำเนินการแล้ว มีการขุดเจาะบ่อบาดาล/ขุดลอกแหล่งน้ำจำนวนเท่าใด ประสบภัยแล้งมาแล้วจำนวนกี่ปี ระยะเวลาแล้วเสร็จ เป็นต้น โดยให้จัดทำ Timeline ขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนดำเนินการแล้วเสร็จ 	<p>ปภ./สส/ กปน./กปภ./ สนผ.สป.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๑.๒ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสรุปรายละเอียดข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่แล้งซ้ำซาก รวมไปถึงหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งนอกเหนือจากที่แล้งซ้ำซาก โดยให้มีรายละเอียดข้อมูลว่าได้ดำเนินการแก้ไขอย่างไร เช่น การซ่อมแซมระบบน้ำประปา ชุดบ่อบาดาล/ชุดลอกแหล่งน้ำ ดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้จำนวนกี่จุด ระยะเวลาการดำเนินงาน เป็นต้น</p> <p>๑.๓ ให้การประสานส่วนภูมิภาคสรุปรายละเอียดข้อมูลการแก้ไขปัญหาการให้บริการน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชี้แจงว่าพื้นที่ใดมีปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบ พื้นที่ที่ต้องจ่ายน้ำเป็นเวลา และพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง/เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำดิบ - การแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ได้ดำเนินการไปแล้วทั้งในพื้นที่แล้งซ้ำซากและนอกเหนือจากพื้นที่แล้งซ้ำซาก - ระยะเวลาที่สามารถให้บริการน้ำประปาได้และจัดทำแผนรองรับกรณีฝนทิ้งช่วงนานกว่าที่ได้คาดการณ์ (หลังจากเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ แล้ว เตรียมแผนอย่างไร) <p>๑.๔ ให้การประสานครหลวงจัดทำสรุปรายละเอียดข้อมูลการแก้ปัญหา น้ำอุปโภคบริโภค กรณีน้ำเค็มจากทะเลหนุนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - แนวทางการประสานงานกับกรมชลประทานในเรื่องการระบายน้ำเพื่อผลักดันน้ำเค็มไม่ให้ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำดิบ - แผนการรองรับ/แหล่งน้ำดิบอื่น กรณีน้ำเค็มหนุน <p>๑.๕ มอบหมายให้สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจัดทำสรุปข้อมูลการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยบูรณาการข้อมูลทุกหน่วยงาน แล้วรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ</p> <p>๒. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานงานกับชลประทานอย่างใกล้ชิดในการปล่อยน้ำให้เกษตรกร พร้อมทั้งประสานงานเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ร่วมกันบริหารจัดการอย่าให้เกิดการแย่งน้ำ</p>	ทุกจังหวัด
การกำจัดผักตบชวาทั่วประเทศ	<p>กรมโยธาธิการและผังเมือง (นายมลฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง)</p> <p>การดำเนินการตามโครงการคลองสวยน้ำใส ภาพรวมการกำจัดผักตบชวาทั่วประเทศ ขณะนี้ได้กำจัดผักตบชวาไปแล้ว จำนวนทั้งสิ้น ๓๗๐,๐๐๐ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๗๘ ของแผนงานที่กำหนดไว้ (เป้าหมาย ๔๘๐,๐๐๐ ตัน)</p> <p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายไมตรี อินทุสุต)</p> <p>ขณะนี้จังหวัดชัยนาทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินการกำจัดผักตบชวาบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินโครงการคลองสวยน้ำใสอย่างต่อเนื่อง และรณรงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และท้องที่ ต้องช่วยกันดูแลแม่น้ำ ลำคลองในพื้นที่ หากพบขยะหรือผักตบชวาต้องช่วยกันเก็บ</p> <p>๒. ให้กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานการกำจัดผักตบชวาบริเวณเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ให้ทราบโดยทั่วกัน</p>	<p>ทุกจังหวัด</p> <p>สน.สป.</p>
เรื่องอื่นๆ	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ให้ชี้แจงหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานของศูนย์ ให้เกิดความเข้าใจภารกิจที่สนับสนุนด้านการลงทุนของศูนย์ OSS</p> <p>๒. ให้สรุปรายละเอียดที่เกี่ยวกับศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดแล้ว รายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ</p>	<p>รอง ปมท. (ส)/ สบจ.สป.</p> <p>รอง ปมท. (ถ)/ สตร.สป.</p>

สำนักนโยบายและแผน สป.

ข้อมูล ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น.